

ชื่อเรื่อง	รายงานผลการใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจ เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม ที่มีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้วิจัย	นางเรวดี ศรีลัมพ์
ตำแหน่ง	ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
ปีที่วิจัย	2553

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจ ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 2) ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจ ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม โดยใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียน เทศบาลท่าอิฐ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจ เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบอริยสัจ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจ มีจำนวนนักเรียนที่มีผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 34 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 80 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 26.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.54 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.83

2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจ มีจำนวนนักเรียนที่มีผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 31 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน คิดเป็นร้อยละ 81.58 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 80 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 17.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.45 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.80

3. ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม โดยใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป ( $\bar{x} = 4.29$ , S.D. = 0.52)